

ที่ มท ๐๘๐๗.๒/๑ ๕๖๕๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ สศต.๐๔๐๓/๐๒๓๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่าได้ร่วมกับ Privacy Thailand มีแผนกำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่บุคลากรส่วนท้องถิ่นใน ๗๖ จังหวัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในภูมิภาค รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๔๒๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ที่ สศคด.๐๔๐๓ /๐๒๓๗๒

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Privacy Thailand มีแผนกำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่บุคลากรส่วนท้องถิ่นใน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในภูมิภาค รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด โดยมอบหมายให้ นายนคร เสรีรักษ์ เจ้าหน้าที่ จาก Privacy Thailand โทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๙๘ ๗๘๘๗ ไปรษณีย์ อี เล็ก ทรอนิกส์ nakorn@privacythailand.org เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

โทรศัพท์ ๐๘ ๓๙๒๙ ๒๖๕๐ (ธนายุทธ์ จิรัฐพงษ์)

ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ thanayut.ji@depa.or.th



โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมไทยยังมีไม่มาก โดยเฉพาะในหน่วยงานในการปกครองท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดและมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่น้อยไปกว่าภาคส่วนอื่นๆ

“สิทธิส่วนบุคคล” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๓๒ ซึ่งกำหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว การกระทำความผิดเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทำได้” แต่ในปัจจุบันพบว่ามีกรณีละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการละเมิดดังกล่าว สามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติดังกล่าว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สนับสนุน Privacy Thailand ให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (เน้นความสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการใน ๔ จังหวัดเป้าหมาย (รุ่น ๑) และครอบคลุม ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ (รุ่น ๒) มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ ๑,๑๒๓ คน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเนื้อหาหลักสูตร ตลอดจนรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเรื่องนี้ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศบนฐานดิจิทัลและการคุ้มครองสิทธิพลเมืองควบคู่กันไปด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. เพื่อพัฒนาทักษะการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

๓. เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้สาธารณะในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๔. เพื่อขยายผลต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องมือและช่องทาง Digital Technology ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ การคุ้มครองสิทธิและการเยียวยาในกรณีมีความเสียหายจากการล่วงละเมิดสิทธิของพลเมือง

เป้าหมาย

๑. การดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรท้องถิ่น โดยในระยะแรกจะเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างวิทยากรเครือข่ายของ depa และ Privacy Thailand เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑๐ คน โดยในแต่ละจังหวัดควรครอบคลุมหน่วยงานปกครองท้องถิ่นทุกองค์กร ดังนี้

๑) องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ๒ คน

๒) เทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองที่เป็นเทศบาลหลักในจังหวัด ๒ คน

๓) เทศบาลตำบล ๒ คน

๔) องค์กรบริหารส่วนตำบล ๔ คน

๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

๑) เป็นผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน

๓) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของหน่วยงาน

๔) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยที่รับผิดชอบหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานระบบข้อมูลหรือสารสนเทศ งานด้านระบบสื่อสารสนเทศ (ICT) งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ งานนิติกร หรืองานด้านกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตลอดจนงานบริหารทั่วไปและงานธุรการ

ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

๑. พัฒนาหลักสูตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประชุมหารือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรส่วนท้องถิ่นเรื่องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองในยุคดิจิทัล

๒. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

๓. วางแผนจัดการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาวิธีการเผยแพร่ความรู้/การจัดการเรียนรู้/การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อนำสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นได้จริง

๔. พัฒนาบุคลากรที่ผ่านการดำเนินโครงการเพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ต่อไปในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรในองค์กรส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศบนฐานดิจิทัลและการคุ้มครองสิทธิพลเมืองควบคู่กันต่อไป

ร่างกำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

ในเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๐๙:๐๐ - ๑๐:๓๐ น.	แนวคิดความเป็นส่วนตัวและความสำคัญของข้อมูลบนพื้นฐานธรรมาภิบาลข้อมูล
๑๐:๔๕ - ๑๒:๐๐ น.	สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการฯ
๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น.	การเตรียมองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายและการเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑๔:๔๕ - ๑๖:๐๐ น.	การใช้ Digital Technology ในการปฏิบัติงาน
๑๖:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.	ถาม/ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมายเหตุ: วันและเวลาที่وبرมาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจำเป็น



กำหนดการ

**โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

09.00 – 10.30 น.	แนวคิดความเป็นส่วนตัวและความสำคัญของข้อมูล บนพื้นฐานของ “ธรรมาภิบาลข้อมูล”
10.45 – 12.00 น.	สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
13.00 – 14.30 น.	การเตรียมองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย
14.45 – 16.00 น.	- การเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - การฝึกภาคปฏิบัติ/การใช้ Template ในการปฏิบัติงาน
16.00 – 16.30 น.	ถาม/ตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

* หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดตามข่าวสารการฝึกอบรม ทางเพจ [Facebook.com/privacythailand](https://www.facebook.com/privacythailand)

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ: สุกัญญา วงษ์อ่อน โทร. 098-809-9846



สแกน QR code เพื่อสมัครเข้าอบรม
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

และ PRIVACY THAILAND

PDPA&ท้องถิ่น ท้องถิ่น&PDPA

รับสมัครบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ธันวาคม 2566 - 09.00 - 17.00 น. (อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom)

อบรมออนไลน์ฟรี / ไม่มีค่าใช้จ่าย

บุคลากร อบจ.-เทศบาล-อบต.

สมัครด่วนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ : 0288090846 สุกัญญา วงษ์อ่อน
ติดต่อ PrivacyThailand : privacy.thailand59@gmail.com



สมัครอบรม